

จาก "คันทนา" มาสู่ "เสรีไทย" ข้าว... นอกนา คงอัตลักษณ์ "เขตคันทนาวาว"

พัชรินทร์ ธรรมรส /รายงาน

ใครใช้เส้นทางถนนเสรีไทยบ่อยๆ หากสังเกตบริเวณเกาะกลางถนนจะพบว่า มีต้นพืชประดับเกาะกลางที่ไม่ใช่ดอกไม้สีสวยที่เห็นกันทั่วไป ซึ่งเป็นไอเดียที่ไม่เหมือนใครของสำนักงานเขตคันทนาวาวที่ได้นำ "ต้นข้าว" มาปลูกไว้เกาะกลางถนนแตกต่างจากพื้นที่อื่นๆ โดยมีจุดสังเกตคือป้ายบ้านกั้นหันลมสีหวาน พร้อมข้อความยินดีต้อนรับสู่ "เขตคันทนาวาว"

ที่มาของโครงการนี้ นางช่อทิพย์ สิทธิพูล ผู้อำนวยการเขตคันทนาวาว ได้ให้ข้อมูลว่าเขตคันทนาวาวได้นำเอาแนวคิดโครงการ คันทนาวาว รวมใจภักดิ์รักษาสีแกวล้อมซึ่งเป็นการสร้างเครือข่ายการพัฒนาถนนเสรีไทยซึ่งประกอบด้วยหน่วยงานภาครัฐ เอกชนและประชาชนโดยเฉพาะประชาชนจิตอาสาในการระดมความคิดเห็นในการกำหนดรูปแบบเพื่อปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณถนนเสรีไทยให้มีความสวยงามและเกิดความเป็นอัตลักษณ์โดยได้จัดทำเป็นรูปกั้นหันลมและจำลองการปลูกข้าวบริเวณเกาะกลางถนนเพื่อสื่อถึงชื่อของเขตคือ คันทนาวาว ที่ดั้งเดิมเคยเป็นอาชีพหลักของคนในพื้นที่ซึ่งปัจจุบันพื้นที่นาในเขตฯ นั้นได้เปลี่ยนสภาพเป็นชุมชนเมือง จึงต้องการใช้ "ต้นข้าว" ซึ่งสื่อให้เห็นถึงอัตลักษณ์ของพื้นที่แม้ว่าปัจจุบันที่นาจะหายไป แต่ก็ยังให้ผู้คนได้จดจำอดีตของเขตคันทนาวาวที่เคยเป็นแหล่งปลูกข้าวมาก่อน นอกจากนี้ยังได้พัฒนาปรับปรุงภูมิทัศน์ตัดแต่งต้นไม้ จัดระเบียบทางเท้าดูแลความสะอาดของพื้นที่ปรับปรุงป้ายสัญญาณจราจรที่ชำรุดและตรวจสอบความพร้อมของกล่องซีซีทีวีและไฟฟ้าส่องสว่างต่าง ๆ ด้วยเพื่อให้เป็นถนนแห่งรอยยิ้มของเขตคันทนาวาว

ด้าน นายฉันทพงศ์ แก้วศรี ผู้ช่วยผู้อำนวยการเขตคันนายาว กล่าวเพิ่มเติมว่า ได้คัดเลือกถนนเสรีไทยเป็นพื้นที่ปลูกข้าวเนื่องจากเป็นถนนที่พาดผ่านพื้นที่มีความยาว 3,000 เมตรและเป็นเส้นทางหลักในการเชื่อมต่อเข้าไปยังเขตบึงกุ่มและเขตมีนบุรี โดยพันธุ์ข้าวที่นำมาปลูกคือ "ข้าวหอมปทุมฯ" โดยเริ่มดำเนินการมาตั้งแต่ปี 2561 และข้าวได้ออกรวงเก็บเกี่ยวผลผลิตไปแล้ว 2 รุ่นได้ข้าวรุ่นละประมาณ 30 กิโลกรัม ซึ่งนำไปแจกเป็นของที่ระลึกในโอกาสต่าง ๆ โครงการนี้ที่ผ่านมามีเสียงตอบรับที่ดีมากและได้รับคัดเลือกจากคณะกรรมการพัฒนาระบบการให้บริการที่ดีที่สุดของกรุงเทพมหานครให้เป็นหนึ่งในโครงการให้บริการที่ดีที่สุดที่มีความโดดเด่นประจำปีงบประมาณ 2561 มีผลงานที่เห็นเป็นรูปธรรม เกิดประโยชน์แก่ประชาชนและเกิดความสวยงามของพื้นที่

"การปลูกข้าวบริเวณเกาะกลางถนนเสรีไทย นอกจากสร้าง อัตลักษณ์ให้เป็นที่จดจำและแสดงให้เห็นถึงความหมายของพื้นที่เขตคันนายาวแล้ว ยังเป็นการให้ความรู้กับประชาชนได้อีกว่าต้นข้าวนั้นปลูกในกระถางได้และให้ผลผลิตได้ เป็นพืชที่แสดงถึงเอกลักษณ์ของคนไทยที่มีอาชีพทำนามาแต่ดั้งเดิมและในปัจจุบันนี้สำหรับคนที่ไม่ได้มีอาชีพทำนาก็สามารถปลูกข้าวเพื่อประดับสร้างความเขียวชะอุ่มสดชื่น หรือปลูกเพื่อการศึกษาหาความรู้ก็ได้เช่นกัน ซึ่งเป็นพืชที่ปลูกไม่ยากอย่างที่ปลูกที่เกาะกลางถนนนี้ข้าวไม่มีโรคหรือแมลงรบกวนเลยเพียงแต่ต้องให้น้ำอย่างเพียงพอและสามารถหมุนเวียนปลูกได้ทั้งปี เนื่องจากทางเขตฯ มีเจ้าหน้าที่ฝ่ายรักษาความสะอาดที่จะต้องมาดูแลต้นไม้อยู่เป็นประจำอยู่แล้ว" นาย ฉันทพงศ์ กล่าว

นับเป็น "ข้าว" นอกนาที่สร้างจุดเด่นให้พื้นที่ได้อย่างน่าสนใจ "ข้าว" ที่ไม่ได้เป็นเพียงอาหารหลักทรงคุณค่าทางโภชนาการเท่านั้นแต่ยังมีคุณค่าทางจิตใจและอยู่คู่กับคนไทยในทุก ๆ มิติของสังคมด้วย

ที่มา : เติลินิวส์ วันที่ 5 สิงหาคม 2562